



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ฟ้องหย่า อำนาจปกครองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๔/๒๕๖๑

ด้วย นายพิศาล ยั่งยืนศิริ โจทก์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๔/๔ ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นฟ้องนางสาวแพรวพรรณ พรหมอินทร์ เป็นจำเลย ต่อศาลความว่าโจทก์กับ จำเลยได้อยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยกัน ตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๕๔ และต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ ตลอดระยะเวลาที่โจทก์และจำเลยได้เป็นสามีภรรยาด้วยกัน โจทก์และจำเลยได้พักอาศัยร่วมกัน ณ บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น และมีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ ๑. เด็กชายมังกร ยั่งยืนศิริ อายุ ๖ ปี ๒. เด็กชายปิยงกูร ยั่งยืนศิริ อายุ ๔ ปี และ ๓. เด็กชายพิชญะ ยั่งยืนศิริ อายุ ๒ ปี ในระหว่างที่ โจทก์กับจำเลยใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ครอบครัวโจทก์และจำเลยก็อยู่กันด้วยความปกติสุขราบรื่นด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และขณะฟ้องคดีนี้ จำเลยได้มีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกล่าวคือไม่ใส่ใจดูแลครอบครัว ขอบออกจากบ้านในเวลากลางคืน โจทก์จึงทราบภายหลัง ว่าจำเลยได้ไปติดพันกับนายชัยรัตน์ บุญรับ ฉันทูสาว การกระทำของจำเลยที่มีพฤติกรรมไปติดพันและไปร่วม หลับนอนกับนายชัยรัตน์ บุญรับ อย่างสม่ำเสมอแสดงตนต่อบุคคลภายนอกให้เห็นเป็นภรรยากับผู้อื่นทำให้โจทก์ ต้องได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ยังส่งผลทำให้โจทก์ ถูกเกลียดชังจากสังคมรอบข้างว่าโจทก์เป็นคนไม่ดีไม่ปรนนิบัติดูแลภรรยา ภรรยาจึงได้ทอดทิ้งไปติดพันชายอื่น เมื่อเอาสภาพฐานะความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรณามาคำนึงประกอบ ได้ว่าจำเลยปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการ เป็นสามี ภรรยากันอย่างร้ายแรง อันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ทำให้โจทก์กับจำเลยไม่ สามารถใช้ชีวิตคู่ เป็นสามีภรรยาอีกต่อไป เนื่องจากจำเลยประพฤติตัวไม่เหมาะสมทำให้ไม่เป็นแบบอย่าง ของแม่ที่ดีต่อลูกไม่ได้ โจทก์จึงขอเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรทั้งสามเองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโจทก์ เป็นผู้ดูแลบุตรทั้งสามเองมาโดยตลอด โจทก์คอยป้อนข้าวและคอยรับส่งลูกที่โรงเรียน เองทุกครั้ง อีกทั้งในเวลา กลางคืน เมื่อจำเลยออกไปข้างนอก เพื่อไปพบกับนายชัยรัตน์ บุญรับ มีแต่โจทก์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่นอนอยู่ กับบุตรทั้งสาม ซึ่งโจทก์ไม่เคยจะปล่อยให้บุตรทั้งสามอยู่กันเองเพียงลำพัง เนื่องจากโจทก์รักและ ผูกพันกับบุตรทั้งสามมาก โจทก์จึงเชื่อมั่นว่าโจทก์จะเป็นผู้ดูแลบุตรทั้งสามได้เป็นอย่างดี จึงขอศาลพิพากษาให้ โจทก์กับจำเลย หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยาด้วยกัน ให้โจทก์เป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรทั้งสามคนแต่เพียงฝ่าย เดียว ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

ศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นัดชี้สองสถานและสืบพยาน โจทก์วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คำฟ้องเรื่องนี้ขออุทธรณ์ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายสิริพงศ์ สิริวรรณาค)

ผู้พิพากษา